

UBND TỈNH THANH HÓA  
CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI  
BẮC SÔNG MÃ

Số 810/BC-BSM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh hóa, ngày 15 tháng 8 năm 2024

## BÁO CÁO

### Thực hiện tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024

Kính gửi: Sở tài chính Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 11606/UBND-TCKT ngày 09/8/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 07/8/2024 của Chính Phủ.

Đối tượng thực hiện tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024: Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước hoặc sử dụng nguồn thu phí được khấu trừ để lại, nguồn sự nghiệp, thu khác được để lại theo chế độ được giao đầu năm 2024 để chi thường xuyên.

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã báo cáo một số nội dung như sau:

Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu, được giao quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước khu vực nông thôn và dịch vụ công ích thủy lợi khác (Cung cấp nước thô nguyên liệu) trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Bìn Sơn và một phần địa phận thành phố Thanh Hóa. Nhiệm vụ của Công ty là phục vụ lợi phục vụ tưới, tiêu, phòng chống lụt bão cho hơn 77.102 ha đất nông nghiệp. Doanh thu hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị khai thác công trình thủy lợi để chi trả cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ và nguồn thu từ cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác (Cung cấp nước thô cho các nhà máy nước sạch).

Năm 2024 Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo công văn số 589/QĐ-UBND ngày 02/02/2024. Với mức hỗ trợ được quy định từ năm 2012 đến nay không thay đổi, trong khi giá đầu vào của hầu hết các khoản mục chi phí (lương và các khoản theo lương tăng theo lộ trình của Nhà nước; vật tư, nguyên nhiên liệu, đặc biệt là giá xăng dầu, giá điện tăng rất nhiều) đều biến động tăng cao. Trong những năm gần đây với tình hình tài chính khó khăn Công ty đã phải tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi phí đến mức tối thiểu, để cân đối duy trì hoạt động, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời Công ty không thuộc đối tượng được giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hoặc sử dụng nguồn

thu phí được khấu trừ để lại, nguồn thu sự nghiệp, thu khác được để lại theo chế độ được giao đầu năm 2024 để chi thường xuyên.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa báo cáo sở Tài chính để làm cơ sở báo cáo UNDN tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**



**Nguyễn Văn Hùng**